

Đình, chùa và...

■ TƯỜNG MINH

Ngày 13/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và các bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa - nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC. Cáo trạng chỉ rõ, ông Chiến cùng 3 người khác nhận hối lộ từ AIC là Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Chung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Tuynh - Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh.

Chuyện khác, thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế chính sách đặc thù. Theo đó, "các dự án điện mặt trời nổi lưới và hạ tầng đấu nối công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai" sẽ được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg đến hết năm 2020.

(Xem trang 2)

Đình, chùa và...

(Tiếp theo trang 1)

Với cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sửa đổi câu chữ, vì mưu đồ riêng. Ông ta chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Dự thảo quyết định của Thủ tướng theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi thành “các dự án điện mặt trời nổi lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp”. Vì thế, các dự án được phê duyệt bổ sung sau ngày 31/8/2018 sẽ được hưởng giá điện ưu đãi.

Động thái này của ông Vượng đã tạo cơ chế

cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 US cents/kWh, thay vì giá 7,09 US cents/kWh. Vì kỹ thuật “phù phép” này của ông thứ trưởng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải thanh toán cho Nhà máy điện Trung Nam - Thuận Nam tổng cộng 3.122 tỉ đồng để mua hơn 1,3 triệu kWh điện với giá 9,35 US cents/kWh, gây thất thoát của Nhà nước 937 tỉ đồng.

Khoảng 3 tháng trước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kỉ luật Thượng tọa Thích Chân Quang (trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vì có các bài thuyết giảng “gây hoang mang trong xã hội”, “bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật pháp”, “ảnh hưởng đến uy tín của GHPGVN”. Theo đó, Thượng tọa

Thích Chân Quang nhận mức kỉ luật “không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người trong thời gian 2 năm”.

Những câu chuyện buồn nói trên nhắc lại để thấy rằng, tình trạng suy thoái đạo đức lối sống đang diễn ra trong các lĩnh vực đời sống xã hội ở nước ta. Từ đó có thể luận ra rằng, không phải ai đến chùa cũng đều tôn kính Phật Thích Ca Mâu Ni. Và, thử hỏi, số cán bộ, đảng viên giữ các “ghế” trong bộ máy nhà nước, có bao nhiêu người không “Gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật Nhà nước”. Câu hỏi này quả là rất khó trả lời! ■